



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2565

เรื่อง	สื่อ
1. รายงานพิเศษ: เทศกาลโคนมแห่งชาติ ปี 2566 อวดโฉมอุตสาหกรรมโคนม...	แนวหน้า
2. จัดเต็มของขวัญชายแดนใต้ ผลักดันมหานครแห่งอาหาร	แนวหน้า
3. กกร.-ธุรกิจจี้รัฐตรึงค่าไฟ ลดหย่อนภาษี-รี้อ'เอฟที'	มติชน (กรอบบ่าย)
4. สภาอุตสาหกรรมฯ.เคาะตรึง'ค่าไฟ' ชีดเส้น26ธค.ไม่ตอบ-ยกระดับ	มติชน
5. รายงาน: อันซีน'หุบปลายักษ์'อนุรักษ์วิถีประมงลุ่มน้ำสงคราม	มติชน
6. คอลัมน์: ภูมิบ้าน ภูมิเมือง: 'ชุมชนบางน้ำผึ้งใน' ภูมิวิถีธรรมชาติบางกะเจ้า	แนวหน้า
7. อุตุฯเตือน24-26ธ.ค. อ่าวไทยคลื่นลมแรง แท้เที่ยว'ยอดภูเลย' สัมผัสหนาว8องศา	มติชน
8. คอลัมน์: NEXT GEN: รักษาโรครากเน่าต้นทุเรียน 'นวัตกรรมปุ๋ย 3P' ฝีมือ...	เดลินิวส์
9. ร้องสื่อहन.กองทุนฟื้นฟูพิษณุโลกละเว้น	มติชน (กรอบบ่าย)
10. หนูๆเกี่ยวข้าวเรียนรู้อวิถีชาวนา	ข่าวสด

เทศกาลโคนมแห่งชาติ ปี 2566 อวดโฉมอุตสาหกรรมโคนมของประเทศ



อ.ส.ค. เตรียมจัดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2566” อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ที่พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรไทย และชูศักยภาพการเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมนมของอาเซียน พร้อมจัดเสวนาถกสถานการณ์อุตสาหกรรมโคนมภายใต้วิกฤตโลกและแนวทางการปรับตัวของภาคเกษตรกรในอนาคตและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด โยเกิร์ตออบกรอบ โพรไบโอ ตราไทย-เดนมาร์ค ที่เตรียมออกตีตลาดในปีหน้า

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ที่พระองค์ได้พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมให้แก่ปวงชนชาวไทยและแสดงความก้าวหน้าของวิชาการด้านการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมโคนมของประเทศ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ไปสู่เกษตรกร โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-29 มกราคม 2566 ณ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค บริเวณ

เขาตาแป้น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยปีนี้จะมีจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “พัฒนาอุตสาหกรรมโคนมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า”

สำหรับการจัดงานเทศกาลโคนมฯ เกิดจากรัฐบาลได้มีมติให้วันที่ 17 มกราคม ของทุกปีเป็นวันโคนมแห่งชาติ จึงถือเป็นวันสำคัญยิ่งต่ออาชีพการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย โดยปี 2566 นี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งจะเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆ ภายในบริเวณงานในวันที่ 20 มกราคม 2566

นางสาวมนัญญา กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมโคนมไทยมีความก้าวหน้าเป็นลำดับ โดยประเทศไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์กลางข้อมูลอุตสาหกรรมนมของอาเซียน กระทรวงเกษตรฯ ได้ให้การส่งเสริมโคนมอาชีพพระราชทานและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง จนเกิดความมั่นคงเข้มแข็งในอาชีพ ในขณะที่ อ.ส.ค.ปัจจุบันในฐานะผู้ผลิต



และจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คที่ผลิตจากนํ้านมโคสดแท้ 100% ของฟาร์มเกษตรกรไทยทำรายได้ปีละไม่ต่ำ

กว่า 8,700 ล้านบาท มีเกษตรกรในเขตส่งเสริมการเลี้ยงโคนมอ.ส.ค.และปริมาณการผลิตนํ้านมดิบในปี 2565 จำนวนไม่น้อยกว่า 4,355 ฟาร์ม มีจำนวนโครวม 113,565 ตัว สั่งนํ้านมดิบให้ อ.ส.ค.ประมาณ 581.42 ตัน/วัน โดยพื้นที่ภาคกลางมีสหกรณ์โคนมที่สั่งนํ้านมดิบมากที่สุดคือ จำนวน 14 สหกรณ์ และจำนวนโครีดนม 47,739 ตัว นับว่าเป็นองค์กรที่เคียงข้างเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมาตลอด 80 ปี

ด้าน นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ในงานดังกล่าวจะเป็นเวทีสำคัญในการพบปะระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมภาครัฐและเอกชนด้านอุตสาหกรรมนม ได้จัดเวทีแสดงความก้าวหน้าของวิชาการด้านการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมโคนมของประเทศผ่านนิทรรศการและการเสวนาร่วมกัน อาทিনিทรรศการด้านนวัตกรรมการจัดสัดส่วนอาหารสมดุลหน้าฟาร์มโดยใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มสมรรถนะการผลิตและคุณภาพนํ้านมในฟาร์มโคนมรายย่อย การศึกษาผลกระทบของการแพร่ระบาดโรคลัมปี สกิน ในแอมิโกลินนมต่อสมรรถนะการผลิต คุณภาพนํ้านมและสุขภาพโคนมของฟาร์มโคนมรายย่อย การเฝ้าระวังและควบคุมระดับเซลล์โซมาติกในถึงรวมนมของฟาร์มโคนมที่ผลิตนํ้านมดิบมาตรฐานพรีเมียม การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นมปรุงแต่งยูเอชที รสมันเบอร์รี่ มัลติวิตามินและผลิตภัณฑ์นมสเตอริไลซ์สำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีการจัดสัมมนาวิชาการโคนม ประจำปี 2566 โดยมี

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/บทความ

วันที่: อาทิตย์ 25 ธันวาคม 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15214

หน้า: 2(ซ้าย)

Col.Inch: 49.83

Ad Value: 62,287.50

PRValue (x3): 186,862.50

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: เทศกาลโคนมแห่งชาติ ปี 2566 อดโฉมอุตสาหกรรมโคนมของประเทศ

นักวิชาการชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญด้าน
อุตสาหกรรมนมระดับประเทศทั้งภาครัฐ
และเอกชนร่วมเสวนา อาทิ บรรยายพิเศษ
เรื่อง “สถานการณ์อุตสาหกรรมโคนม
ภายใต้วิกฤตโลก และแนวทางการปรับตัว
ของภาคเกษตรกร : กรณีศึกษาจาก
นิวซีแลนด์” ฟาร์มโคนม BCG ผู้ชุมชน
คาร์บอนต่ำ เศรษฐกิจยั่งยืน, การยก
ระดับฟาร์มโคนมรุ่นใหม่, การผลิตเนื้อ
โคขุนคุณภาพสูงจากโคนม เป็นต้น

จัดเต็มของขวัญชายแดนใต้ ผลักดันมหานครแห่งอาหาร เปิด 14 โครงการของขวัญปีใหม่ จากรัฐบาล แต่พี่น้องจังหวัดชายแดนใต้ กระทรวงเกษตรฯ เจ้าภาพใหญ่จัดเต็ม “มหานครแห่งอาหารและ บริการฮาลาล” ต่อ : ของขวัญ - หน้า 9

ของขวัญ

สู่ ตลาดโลก” เร่งบีบเม็ดเงินพันล้านเมือง 5 หมื่นตัว ขับเคลื่อนเมืองปุทะเลโลก แบบครบวงจร

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ เปิดเผยว่า รัฐบาลได้เตรียม 14 โครงการใหญ่ที่พร้อมขับเคลื่อนทันที เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2566 แต่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ และจะเป็นการวางรากฐานทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนต่อไป รวมถึงโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน โดยเป็นการดำเนินงานของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) โดยมีโครงการสำคัญดังนี้

ด้านการผลักดันจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่ “มหานครแห่งอาหารและบริการฮาลาล สู่ ตลาดโลก” มีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหลักในการดำเนินการและจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการในเรื่อง

1. การเพิ่มจำนวนฐานแม่ครัวพันธุ์พื้นเมือง รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนไม่น้อยกว่า 50,000 ตัว

2. การเพิ่มจำนวนฐานแม่พันธุ์และพ่อพันธุ์แพะ รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนไม่น้อยกว่า 20,000 ตัว

3. ขับเคลื่อนเมืองปุทะเลโลก แบบครบวงจร เพิ่มจำนวนลูกปูเพาะพันธุ์ตัวเองในพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 50,000,000 ล้านตัว ครัวเรือน/กลุ่มอาชีพ มากกว่า 100 กลุ่ม และการท่องเที่ยวชุมชน 10 ชุมชน

4. เพิ่มจำนวนพื้นที่เพาะปลูกพืชอาหารสัตว์ พืชพลังงานและผลไม้รองรับการพัฒนาภายใต้โครงการระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า 50,000 ไร่

ด้านการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ได้แก่

5. สนับสนุนอาหาร วิชาเสริมและบริการทางสุขภาพแม่และเด็ก เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการต่ำของเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพิ่มสุขภาพของประชาชน จำนวน 4.6 หมื่นราย

6. สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนศาสนา และโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ตามโครงการสร้างคนดีตามหลักการทางศาสนาที่ถูกต้องเพื่อร่วมสืบสานและรักษาสังคมพหุวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1,875 แห่ง 1.7 แสนคน

7. ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษามลายู ภาษาอาหรับ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษและภาษาตุรเคีย แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรองรับการประกอบอาชีพ และผู้ที่ประสงค์จะไปศึกษา และทำงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เชื่อมโยงกับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกมุสลิมไม่น้อยกว่า 4 หมื่นราย

8. แก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนที่ยั่งยืน 5 ด้าน (ฐานข้อมูล TPMAP) ไม่น้อยกว่า 1,200 ครัวเรือน

ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน

9. สนับสนุนงบประมาณแก่ผู้นำท้องถิ่น (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของหมู่บ้าน-ชุมชน ทุกหมู่บ้านในจังหวัดชายแดนภาคใต้

10. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานให้แก่องค์กรภาคประชาสังคมและภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า 200 องค์กร

11. จัดตั้งอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา เทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ด้านการเสริมสร้างพหุสังคมที่เข้มแข็ง ได้แก่

12. การจัดวิ่งตามภูมิศาสตร์ “Amazean Jungle Trail Edition”

13. ปฏิทินประเพณีวัฒนธรรม 12 เดือน

14. การซ่อมแซมและบูรณปฏิสังขรณ์วัดที่มีอายุเกิน 100 ปี โบราณสถานศาสนสถาน พิพิธภัณฑ์ เพื่อการเรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยว

นางสาวรัชดา กล่าวด้วยว่า ทุกโครงการที่รัฐบาลผลักดันให้เกิดขึ้น เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน มุ่งเป้าการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัย รายได้เพิ่ม และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ภายใต้วิถีสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน อีกทั้ง ยังรวมถึงการเผยแพร่การรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในศักยภาพของความเป็นจังหวัดชายแดนใต้ อีกด้วย

กกร.-ธุรกิจจรัรัฐตั้งราคาไฟ ลดหย่อนภาษี-รื้อ'เอฟที'

สินค้าทยอยขอปรับราคา
เบียร์-กาแฟกระป๋อง-นม
เที่ยวในปท.ทบสถิติปี62
กกร.นำภาคธุรกิจตั้งโต๊ะจรัรัฐทบทวนขึ้นค่าไฟ วอน
อย่าผลักภาระครัวเรือนให้การค้า-อุตสาหกรรม
เสนอทางออก 3 ข้อ (อ่านต่อหน้า 5)

ต่อจากหน้า 1

ตั้งราคาไฟ

กกร.ชี้ธุรกิจต้นทุนค่าไฟพุ่ง20%

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะประธาน กกร. และนายเกรียงไกร เอี๋ยรกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมผู้แทนภาคเอกชน จัดแถลงข่าว ผลกระทบจากการขึ้นค่าไฟและข้อเสนอของภาคอุตสาหกรรม การค้าและบริการ การเงิน

นายสนั่นกล่าวว่า เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม กกร.ได้ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อขอเข้าพบและหารือเรื่องผลกระทบจากแนวทางการปรับค่าไฟฟ้าผันแปร (เอฟที) โดยผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยอยู่ในระดับเท่าเดิมที่อัตรา 4.72 บาทต่อหน่วย ส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นจะมีค่าไฟฟ้า

เฉลี่ยอยู่ที่อัตรา 5.69 บาทต่อหน่วย มีผลวันที่ 1 มกราคม 2566 ขณะที่เศรษฐกิจโลกในปี 2566 มีความเปราะบางมาก และมีปัญหาหลายอย่างที่เห็นว่าเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤต และการปรับขึ้นค่าไฟฟ้า จะส่งผลกระทบต่อทุกด้าน โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเมินว่าจะส่งผลให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าทั้งภาคการผลิตและภาคบริการเพิ่มขึ้น 20% รวมทั้งส่งผลให้ต้นทุนทุกอย่างเพิ่มขึ้น

เสนอ3ข้อทบทวนค่าไฟฟ้า

นายเกรียงไกรกล่าวว่า สิ่งที่ภาคเอกชนมีความกังวลจากการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าประจำงวดเดือนมกราคม-เมษายน 2566 ส่งผลในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ปัญหาเงินเฟ้อ และที่สำคัญ คือ ความน่าสนใจในการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นต้นทุนที่ทุกฝ่ายจะต้องพิจารณา จึงต้องการให้รัฐบาลชะลอการปรับค่าไฟฟ้าออกไป การที่รัฐบาลตัดสินใจช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในภาคครัวเรือน ภาคเอกชนเห็นด้วย แต่รัฐบาลควรจัดสรรเงินขึ้นมา ไม่ใช่ผลักภาระค่าใช้จ่ายจากค่าไฟฟ้าไปที่ภาคอุตสาหกรรม เพราะแก้ปัญหาหนึ่งจะไปสร้าง

อีกปัญหาหนึ่ง และทำให้เกิดปัญหาที่ใหญ่กว่า นายอนุทิน ภูคทรัพย์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย กล่าวว่า ขอเสนอภาครัฐให้ทบทวนเรื่องค่าไฟฟ้าและพิจารณา 3 ประเด็น ดังนี้ 1.ขอให้ภาครัฐมีนโยบายตั้งราคาค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ประกอบการเหมือนกับที่ภาครัฐตั้งราคาน้ำมันที่ผ่านมา เพราะไฟฟ้ามีความสำคัญเทียบเท่ากับน้ำมัน ซึ่งมีผลกับต้นทุนการผลิตเป็นอย่างมาก 2.ขอให้มีการลดหย่อนภาษีได้ 3 เท่า สำหรับค่าใช้จ่ายอุปกรณ์เพื่อการประหยัดพลังงาน และงดเก็บภาษีนำเข้าอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ในเรื่องของการลงทุนด้านพลังงานทดแทน และ 3.ขอให้พิจารณาทบทวนโครงสร้างการคิดค่าเอฟทีให้สอดคล้องและถูกต้องเพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและผู้บริโภค โดยไม่เป็นการเอื้อประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (อ่านรายละเอียด น.2)

อสังหาฯจะรัฐขึ้นค่าไฟผลกระทบธุรกิจ

นายอชิป พิษานนท์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร เปิดเผยว่า การขึ้นค่าไฟในรอบเดือนมกราคม-เมษายน 2566 ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมควรจะชะลอออกไปก่อน ไม่ควรผลักภาระค่าไฟของภาคครัวเรือนที่ตรงไปมาให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบ เนื่องจากจะทำให้เกิดผลกระทบตามมา ราคาสินค้าและการบริการจะปรับขึ้นตามค่าครองชีพสูงขึ้น หากภาคเอกชนรับไม่ไหวจะเกิดการลดคน ลดกำลังการผลิต ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ การลงทุนใหม่จะไม่เกิด ดังนั้น รัฐควรวางวิธีการแก้ปัญหาในภาพรวม ไม่ใช่ออกมาตรการแบบผลกระทบแบบนี้ ซึ่งในส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบไม่ต่างจากธุรกิจอื่น เพราะบ้านจะราคาแพงขึ้น จากปีนี้ที่ปรับขึ้นมากกว่า 10%

ทำให้คนซื้อบ้านได้ยากขึ้น

“สภาวะที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวแบบนี้รัฐควรจะต้องชะลอออกไปก่อน เพราะค่าไฟบ้านเราต่างจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เวียดนามที่จะถูกกว่าเรามาก แต่ของเราทั้งค่าแรง ค่าไฟ ค่าครองชีพก็แพง ถ้าบริหารไม่ดี อาจจะไม่มีการกล้าเข้ามาลงทุน” นายอภิรักษ์กล่าว

สินค้าทยอยขึ้นราคายาวข้ามปี

นายสมชาย พรวรรณเจริญ นายกสมาคมค้าส่งและค้าปลีกไทย กล่าวว่า ขณะนี้ไม่มีสินค้าหลายรายการจะทยอยปรับขึ้นราคาไปจนถึงในปีหน้า เช่น กาแฟกระป๋องขึ้นเป็น 17 บาทต่อกระป๋อง นมยูเอชทีและนมแลคตาซอยปรับขึ้น 2 บาทต่อกล่อง เบียร์ปรับขึ้น 18-20 บาทต่อลัง (12 ขวด) หรือปรับขึ้นไม่เกิน 2 บาทต่อขวด เป็นต้น เพื่อลดภาระต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้น ทั้งวัตถุดิบ ค่าแรง ค่าไฟ

“สถานการณ์การใช้จ่ายใช้สอยจะชะงักไปครึ่งปีหน้า เพราะคนมีรายได้ลดลง ขณะที่มาตรการรัฐที่ออกมาไม่ได้ช่วยกระตุ้นกำลังซื้อหากหน้า ขณะที่ข้อปดมีคืนกระตุ้นคนมีเงินที่เขาก็ซบักกันอยู่แล้ว ไม่เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากนัก” นายสมชายกล่าว

คนไทยเที่ยวไทยแซงช่วงก่อนโควิด

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ภาพรวมสถานการณ์ท่องเที่ยวไทยในปี 2565 กลับมาคึกคักอย่างชัดเจนมากขึ้น โดยช่วง 11 เดือนแรก (1 มกราคม-30 พฤศจิกายน) มีผู้เยี่ยมเยือนเดินทางในประเทศ จำนวน 227 ล้านคน ครั้ง เทียบกับปี 2562 ก่อนเกิดโควิด-19 ที่มีการเดินทางจำนวน 222 ล้านคน ครั้ง สำหรับเดือนธันวาคมคาดว่าจะมีการเดินทางของคนไทยเพิ่มขึ้นอีก 34 ล้านคน ครั้ง ทำให้ทั้งปีตลาดไทยเที่ยวไทยจะอยู่ที่ 250-260 ล้านคน ครั้ง ในแง่รายได้ในช่วง 11 เดือนแรก คาดว่าจะสร้างรายได้ประมาณ 8 แสนล้านบาท และในจำนวนอีก 34 ล้านคนของเดือนธันวาคมนี้ อาจสร้างรายได้เพิ่มอีก 2 แสนล้านบาท สาเหตุที่คนไทยเที่ยวไทยมากกว่าปี 2562 เนื่องจากต่างประเทศยังไม่มีการเปิดท่องเที่ยวเหมือนไทย ทำให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเป็นหลัก

นายยุทธศักดิ์กล่าวว่า ส่วนตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ มีเข้ามาเที่ยวไทยสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-20 ธันวาคม อยู่ที่ 10.9 ล้านคน เข้าไทยเฉลี่ย 7.2 หมื่นคนต่อวัน ซึ่งเหลืออีก 10 วันก่อนสิ้นปีคาดว่าจะเข้ามาอีก 7.2 แสนคน ทำให้ประมาณการตัวเลขต่างชาติเที่ยวไทยทั้งปี 2565 ไม่น้อยกว่า 11.5 ล้านคน สร้างรายได้ประมาณ 6-7 แสนล้านบาท ภายใต้การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ 6 หมื่นบาทต่อคนต่อทริป โดยหากรวมรายได้ทั้งตลาดไทยเที่ยวไทย และต่างชาติเที่ยวไทย จะอยู่ที่ 1.5 ล้านล้านบาท ใกล้เคียงกับเป้าหมายของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ต้องการดึงรายได้กลับมา 50% ของปี 2562 ที่ทำได้ 3 ล้านล้านบาท

ททท.เดินทางจัดเคาต์ดาวน์

นายยุทธศักดิ์กล่าวว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.มาเลเซีย 2.อินเดีย 3.สปป.ลาว 4.กัมพูชา และ 5.สิงคโปร์ แต่ความน่าสนใจคือ มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง เนื่องจากมีชาวออสเตรเลียเริ่มเข้ามาเที่ยวไทย จำนวน 9.3 หมื่นคน มากเป็นอันดับที่ 22 หลังจากมีการฟื้นความสัมพันธ์ในรอบ 33 ปี ทำให้หลังโควิดได้เห็นการไหลเข้ามาของประเทศกลุ่มใหม่มากขึ้น เข้ามาจับตลาดแทนนักท่องเที่ยวระยะไกล อาทิ ยุโรป สหรัฐ ซึ่งเป็นตลาดเดิมปรับลดลง

นายยุทธศักดิ์กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมฉลองเคาต์ดาวน์ ททท.กำหนดใน 2 พื้นที่หลัก ได้แก่ กรุงเทพฯ และ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจัดงานแต่อย่างใด

“ในช่วงปีใหม่ 2566 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาฉลองในประเทศไทย ถึงวันที่ 2 มกราคม 2566 อยู่ที่ 7-8 แสนคน สร้างรายได้ 2.6 หมื่นล้านบาท ซึ่งเราเห็นมีเข้ามาแล้วตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม เพื่อมาฉลองคริสต์มาสในไทย” นายยุทธศักดิ์กล่าว และว่า เป้าหมายในปี 2566 ตามที่รัฐบาลกำหนดให้ คือดึงรายได้ท่องเที่ยวกลับคืนมาที่ 80% หรือประมาณ 2.38 ล้านล้านบาท เทียบกับปี 2562 ภายใต้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 20 ล้านคน เกิดการ

เดินทางของตลาดไทยเที่ยวไทยไม่น้อยกว่า 10% ของปีก่อนหน้า โดย ททท.จะใช้โอกาสที่รัฐบาลประกาศให้ปี 2565-2566 เป็นปีแห่งการท่องเที่ยว ปรับโฉมการท่องเที่ยวไทย เน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ อาทิ กำหนดกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการเฉพาะ ต้องการประสบการณ์ใหม่มากขึ้น

'จรินทร์'หนุนพึ่งงการท่องเที่ยวเมืองรอง

ด้านนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ระหว่างลงพื้นที่ จ.พังงา ติดตามความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรและตรวจเยี่ยมโครงการ “คาราวานพาณิชย์...

ลดราคา! ช่วยประชาชน” ว่า มีสินค้าอุปโภคบริโภคสำคัญหลายรายการ เช่น ข้าวสาร น้ำมันพืช เครื่องปรุงรส ไข่ไก่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ซักล้าง ลดราคาสูงสุด 62% ไข่ไก่ แพงลง 95 บาท ฟองลง 3.17 บาท น้ำตาลทราย กิโลกรัมละ 20 บาท นอกจากนี้ ได้ติดตามนโยบายประกันรายได้เกษตรกร ซึ่งประกันรายได้ชาวสวนยาง สวนปาล์ม ข้าว มันสำปะหลังและข้าวโพด 5 ตัว เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีหลักประกันด้านรายได้ โดยจ.พังงาได้เงินจากโครงการประกันรายได้แล้ว 40,000 คน ประมาณ 1,000 ล้านบาท

“การท่องเที่ยวต่อไปจะเป็นอนาคตอีกตัวหนึ่ง แต่อย่าทำท่องเที่ยวอย่างเดียวจนลิม เกษตร เพราะเกษตรจะเป็นฐานให้เรา ถ้าเราทำเศรษฐกิจอย่างเดียวเช่นที่ภูเก็ต ทำแต่การท่องเที่ยว พอมีโควิดไม่มีนักท่องเที่ยวก็เสียหายเป็นตัวอย่างให้คนทั้งประเทศให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจ 2 ขา อย่าพึ่งอย่างเดียวอย่างหนึ่ง พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี อยู่ได้ เพราะนอกจากท่องเที่ยวยังมีเกษตร และต่อไปจะไม่ทำแต่ท่องเที่ยวสร้างอภีร์รีสอร์ท อภิโรงแรมเท่านั้น ต้องกระจายรายได้ให้ชุมชนมีอาชีพด้วย แต่เราไม่รังเกียจนักลงทุนเพราะลงทุนเองไม่ได้ ต้องท่องเที่ยวเมืองรองและต้องเป็นท่องเที่ยวชุมชนในอนาคต ที่พวกเราพร้อมตัวกันให้ชุมชนเป็นเรื่องที่พี่น้องต้องสนับสนุนให้ชุมชนมีรายได้และสร้างงานตัวจริงเป็นสิ่งที่เราต้องเดินไป” นายจรินทร์กล่าว

สภาอุตสาหกรรม.เคาะตริง'ค่าไฟ' ขีดเส้น26ธค.ไม่ตอบ-ยกระดับ

'รองพงษ์'สั่ง กฟผ.-ปตท.ส่งต้นทุนค่าไฟใหม่ ส.อ.ท.รอคำตอบรัฐบาล 26 ธ.ค. เล็งยก
ระดับการเคลื่อนไหวต่อไป ไอคอนสยามยันจัดเคาต์ดาวน์ 2023 ตามเดิม เอ็กบอร์ตมี
มตินำเข้าไก่ไข่ 4.4 แสนตัวปี'66 ห่วงสงครามทำอาหารสัตว์พุ่ง ตลาดหุ้นทั่วโลกซื้อขาย
เบาบาง ห่วงค่าซูร์สเซียน้ำมันปรับขึ้น (อ่านต่อหน้า 5)

ต่อจากหน้า 1

ตริง'ค่าไฟ'

'รองพงษ์'สั่งส่งต้นทุนค่าไฟใหม่

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม รายงานข่าวจาก
กระทรวงพลังงานแจ้งว่า กรณีภาคเอกชนใน
นามคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน
(กกร.) ขอให้รัฐบาลทบทวนต้นทุนค่าไฟฟ้า
สำหรับผู้บริโภคอีกที ไม่ใช่แค่ครัวเรือน หลัง
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
เคาะราคาค่าไฟที่ 5.69 บาทต่อหน่วยนั้น ใน
ส่วนของกระทรวงพลังงานไม่ได้มีนัยอยู่
ระหว่างประสานกับ กกพ. ซึ่งช่วงต้นสัปดาห์
ที่ผ่านมา กกพ.ก็ออกมาส่งสัญญาณแล้วว่า
ราคาค่าไฟของผู้ใช้ไฟกลุ่มอื่นมีโอกาสลดลง
แต่ต้องรอดูต้นทุนราคาเชื้อเพลิงจากการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท
ปตท. จำกัด (มหาชน) ก่อน ซึ่งล่าสุด นายสุ
พัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้แจ้ง กกพ.
และ ปตท. ให้ส่งข้อมูล กกพ.แล้ว เพื่อให้ กกพ.
จัดทำสูตรค่าไฟใหม่ คาดว่าจะลดค่าไฟในส่วน
ของผู้ใช้กลุ่มอื่นลงได้

"กกพ.ยังมีเวลาทำข้อมูลเพื่อประกาศราคา
ค่าไฟสุดท้ายภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565
และส่งไปยัง 3 การไฟฟ้า ประกอบด้วย กฟผ.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้า
นครหลวง (กฟน.) เพื่อประกาศภายในวันที่ 1
มกราคม 2566" รายงานข่าวระบุ

ส.อ.ท.รอคำตอบรัฐบาล26ธ.ค.

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าว
กรณีคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน

(กกร.) ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (ส.อ.ท.) สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย เรียก
ร้องให้รัฐบาลทบทวนราคาค่าไฟสำหรับผู้
ใช้ไฟกลุ่มอื่น อาทิ อุตสาหกรรม การค้า บริการ
เกษตร ที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
(กกพ.) เคาะราคาค่าไฟที่ 5.69 บาทต่อหน่วย
นั้น อยากให้รัฐบาลเข้าใจว่าสิ่งที่เอกชนกังวล
นั้นเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่ตรงมา เป็น
ข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งหมด โดย 3 เรื่องที่กังวล
อย่างมากคือ ราคาอัตราเงินจะกระทบต่อขีด
ความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทย
ทำให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นในระดับสูง และทำให้แนว
โน้มการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ (เอฟ
ดีไอ) ของไทยอาจลดลง เพราะต้นทุนค่าไฟ
ของไทยสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งนักลงทุน
ต่างชาติพิจารณาค่าไฟเป็นส่วนประกอบในการ
ตัดสินใจลงทุน

"หลังจากยื่นหนังสือในนาม กกร.ถึง
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่
21 ธันวาคมที่ผ่านมา และ กกร.จัดแถลง
ข่าวแสดงจุดยืนผลกระทบ ข้อเสนอแนะ เมื่อ
วันที่ 23 ธันวาคมที่ผ่านมา กกร.จะขอดูท่าที
ของรัฐบาลในวันที่ 26-27 ธันวาคมนี้อีกครั้ง
เพราะวันที่ 27 ธันวาคมมีการประชุมคณะ
รัฐมนตรี หรือ ครม. แต่หากตัวเลขค่าไฟของ
เอกชนยังคงเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง ก็จะมีการ
หารือเพื่อยกระดับการเคลื่อนไหวต่อไป" นาย
เกรียงไกรกล่าว

นำเข้าไก่ไข่4.4แสนตัวปี'66

นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่
23 ธันวาคม ได้มีการประชุมคณะกรรมการ

นโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (เอ็ก
บอร์ต) โดยมีผู้แทนกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนผู้ค้า ผู้เลี้ยงไก่
ไข่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ และผู้ประกอบการ
ไก่ไข่พันธุ์ เข้าร่วม ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
แผนการนำเข้าเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ (GP และ PS)
ปี 2566 รวม 443,870 ตัว ได้แก่ ไก่ไข่ปุ๋ย
พันธุ์ (GP) จำนวน 3,870 ตัว และไก่ไข่พ่อแม่
พันธุ์ (PS) จำนวน 440,000 ตัว โดยมีแนวทาง
การจัดสรรโควตาให้แก่ผู้ประกอบการไก่ไข่
พันธุ์ จำนวน 16 บริษัท โดยใช้โควตาเท่าเดิม
หรือเท่ากับปี 2565 และให้เปลี่ยนชื่อ บริษัท
เอบีเอส บริดเดอร์ฟาร์ม จำกัด เป็นบริษัท
ชั้น บริดเดอร์ส จำกัด

นายอภัยกล่าวว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมได้
รับทราบสถานการณ์ไก่ไข่ปัจจุบัน โดยการเลี้ยง
ปุ๋ยพันธุ์ไก่ไข่ปี 2565 มีแผนการเลี้ยง จำนวน
3,800 ตัว นำเข้าเลี้ยงแล้ว 3,730 ตัว การ
เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ปี 2565 มีแผนการเลี้ยง
จำนวน 440,000 ตัว นำเข้าเลี้ยงแล้ว 395,715
ตัว จำนวนไก่ไข่ในกรังปัจจุบัน 52.03 ล้านตัว
ประมาณการผลผลิต 43.19 ล้านฟองต่อวัน
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565) การ
ส่งออกไข่ไก่สด ปี 2565 (มกราคม-ตุลาคม)
จำนวน 213.80 ล้านฟอง มูลค่า 829.58 ล้าน
บาท ปริมาณลดลงจากช่วงเดียวกันของปี
ที่แล้ว 2.25% ขณะที่มูลค่าเพิ่มขึ้น 21.84%
โดยมีตลาดหลักคือ สิงคโปร์ คิดเป็น 45%
รองลงมา คือ ฮองกง 37% ไข่ไก่สด
หน้าฟาร์ม ฟองละ 3.40 บาท ลูกไก่ตัวละ
28 บาท ไก่รุ่นตัวละ 170 บาท ต้นทุนการ
ผลิตไข่ไก่ไตรมาส 3/2565 เฉลี่ยฟองละ 3.40
บาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2/2565 ประมาณ
7.94% เนื่องจากค่าพันธุ์สัตว์ ราคาอาหารสัตว์

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 25 ธันวาคม 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16359

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 5

Col.Inch: 156.36

Ad Value: 187,632

PRValue (x3): 562,896

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สภาอุตสาหกรรมฯ เคาะตริง'ค่าไฟ' ชิดเส้น 26 ธ.ค. ไม่ตอบ-ยกระดับ

ค่าวัดซินและยาป้องกันโรค ค่าน้ำ ค่าไฟ และ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้ ได้มีการคาดการณ์ต้นทุนการผลิตไฮโดรเจน 4/2565 เฉลี่ยฟองละ 3.47 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ต้นทุน ไฮโดรเจน 3/2565 พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 2.06% เนื่องจากค่าแรงงาน ค่าขนส่ง วัสดุราคาอาหารสัตว์ ค่าวัดซินและยาป้องกันโรค ค่าน้ำ ค่าไฟปรับตัวสูงขึ้น

ห่วงสงครามปะทุทำอาหารสัตว์พุ่ง

นายอภิรักษ์กล่าวว่า การดำเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไฮโดรเจนของกรมปศุสัตว์ ได้มีการประชุมหารือเพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตไฮโดรเจนในประเทศ โดยได้เชิญผู้แทนจาก 4 สมาคมไฮโดร 4 สหกรณ์ไฮโดร ผู้ประกอบการไฮโดรพันธุ์ 16 บริษัท และผู้แทนจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 พิจารณากำหนดมาตรการร่วมกัน ซึ่งในปี 2565 ได้มีการประชุมแล้ว 6 ครั้ง และกำหนดมาตรการในปัจจุบัน อาทิ มาตรการสนับสนุนค่าบริหารจัดการเพื่อเร่งการปลดระวางไก่ยืนกรง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาอุตสาหกรรมไฮโดร เพื่อเร่งการปลดระวางไก่ยืนกรง โดยจ่ายเงินสนับสนุนค่าบริหารจัดการสำหรับผู้เลี้ยงไก่ไข่ที่ปลดระวางไก่ไข่มีชีวิต ที่อายุในขณะจับอยู่ที่ระหว่าง 65 ถึง 75 สัปดาห์ ในอัตรา 10 บาทต่อตัว กรอบการดำเนินการสนับสนุนค่าบริหารจัดการรวมไม่เกิน 1,000,000 ตัว รวมวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท จ่ายเงินสนับสนุนสำหรับผู้เลี้ยงไก่ไข่ที่ปลดระวางไก่ไข่มีชีวิต ในระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2565 ผลการดำเนินงาน มีผู้ขอรับการสนับสนุนแล้ว 5 ราย ปลดไก่ไข่ยืนกรง จำนวน 196,522 ตัว

นายอภิรักษ์กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์สำคัญ ปัจจุบันราคาวัตถุดิบมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นหลังจากเดือนธันวาคมเป็นต้นไป ปัจจัยหลักจากสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน และภัยแล้งจากประเทศปลูกหลัก อาทิ จีนและสหรัฐ และการอ่อนตัวของค่าเงินบาท ทำให้ราคาวัตถุดิบจะปรับสูงขึ้นต่อเนื่องจนถึงไตรมาสแรกของปี 2566

ไอคอนสยามยันจัดเคาต์ดาวน์

รายงานข่าวจากทางห้างสรรพสินค้า ไอคอนสยาม แจ้งว่า อัปเดตสถานที่กิจกรรมเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ หรือ Amazing Thailand Countdown 2023 ที่ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

(ททท.) ณ วันที่ 24 ธันวาคม ไอคอนสยามยังไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ หรือยกเลิกแต่อย่างใด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานที่จัดงานเคาต์ดาวน์ล่าสุดจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่ยังเดินหน้าจัดตามปกติ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อาทิ งานรุ่งอรุณส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566 ณ สวนนาคกรภิรมย์, Amazing Thailand Countdown 2023 @ ICONSIAM, Centralworld Bangkok Countdown 2023, The Ratchaprasong Light of Fortune 2023 และหาดใหญ่จังหวัดสงขลา อาทิ Amazing Thailand Countdown 2023 @ Hatyai ส่วนจังหวัดอื่น อาทิ เทศกาลปีใหม่ Suphanburi Festival 2023 ที่สุพรรณบุรี HUA HIN BEACH COUNTDOWN 2023 ที่หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ CHRISTMAS COUNTDOWN AT PHUKET 2022 ที่ภูเก็ต Amazing Thailand Countdown 2023 @Ratchaburi ที่ราชบุรี Amnat Charoen 2023 Happy New Year Time square of Happiness ที่อำนาจเจริญ Amazing Thailand Countdown 2023 Winter of Love @Kanchanaburi ที่กาญจนบุรี และ Amazing Thailand Countdown 2023 @ Uthaitхани ที่อุทัยธานี โดย ททท.คาดว่าในช่วงปีใหม่ 2566 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาฉลองในประเทศไทย ถึงวันที่ 2 มกราคม 2566 ประมาณ 7-8 แสนคน สร้างรายได้ 2.6 หมื่นล้านบาท ส่วนการปรับรูปแบบจัดงานเคาต์ดาวน์ของบางพื้นที่นั้น ททท.ไม่กังวลผลกระทบเพราะมีการจองล่วงหน้าไว้หมดแล้ว

เซ็นทรัลจัดเคาต์ดาวน์ปีใหม่

รายงานข่าวจากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ระบุถึงกรณีที่บางจังหวัดเริ่มมีการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ว่า ทางเซ็นทรัลยังยืนยันจัดกิจกรรมเคาต์ดาวน์ในรูปแบบเดิม แต่หากมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอีกครั้งต่อไป โดยปัจจุบันได้มีการจัดงานบริเวณหน้าลานศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยในช่วงวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดให้เข้างานตั้งแต่เวลา 12.00-22.00 น. และวันธรรมดาคือวันจันทร์-ศุกร์ เปิดเวลา 16.00-22.00 น. ระหว่างวันที่ 21-31 ธันวาคม 2565

รายงานข่าวระบุว่า ในปีนี้เซ็นทรัลพัฒนาทุ่มงบกว่า 500 ล้านบาท สร้างปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่ ในงาน centralwOrld Bangkok

Countdown 2023 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งเป็น Times Square of Asia มาตลอดกว่า 20 ปี และเป็นแลนด์มาร์กเคาต์ดาวน์ระดับโลกใจกลางเมืองหนึ่งเดียวของไทย ซึ่งคาดว่าจะปีนี้มีผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลกกว่า 3 ล้านคน

รายงานข่าวระบุว่า นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดงาน Thailand Countdown 2023 ณ แลนด์มาร์กเคาต์ดาวน์ทั่วประเทศ ได้แก่ เซ็นทรัลภูเก็ตในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2565-3 มกราคม 2566 พัทยา ระหว่างวันที่ 8-31 ธันวาคม 2565 มารีนระหว่างวันที่ 15-31 ธันวาคม 2565 หาดใหญ่ระหว่างวันที่ 24-31 ธันวาคม 2565 อยู่ยาระหว่างวันที่ 27-31 ธันวาคม 2565 และนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2565-1 มกราคม 2566

เอกชนเชียงใหม่ปรับลดกิจกรรม

ที่ จ.เชียงใหม่ นายพัลลภ แซ่จิว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ หรือเคาต์ดาวน์ 2023 กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือขอความร่วมมือหน่วยงานรัฐในสังกัด งดหรือยกเลิกการเฉลิมฉลอง พร้อมปรับเปลี่ยนกิจกรรมเป็นการสวดมนต์ถวายพระพรให้พระองค์ภาฯ ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว ส่งผลให้หน่วยงานรัฐบางแห่งในเชียงใหม่ ได้ยกเลิกกิจกรรมดังกล่าวไปแล้ว ส่วนภาคเอกชน หรือผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือ โดยปรับลดขนาดงานให้เหมาะสมสถานการณ์ดังกล่าวแล้ว ซึ่งบางกิจกรรมไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากได้วางแผนและลงทุนล่วงหน้า 2-3 เดือนแล้ว เพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ถ้ายกเลิกอาจเกิดความเสียหายตามมา และมีผลกระทบต่อเรื่องปากท้องประชาชน

ห้างดังโคราชจัดโปรรับปีใหม่

ที่ จ.นครราชสีมา นายปรีชา ล้อมอ้ว ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการศูนย์การค้า เดอะมอลล์ นครราชสีมา เปิดเผยว่า ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา ได้จัดงานคืนความสุขให้กับชาวโคราชและนักท่องเที่ยวในสัปดาห์คริสต์มาส และกิจกรรมสนุกโซซัดจัมโบ้ เป็นของขวัญปีใหม่ให้พี่น้องชาวโคราชและนักท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด Jumb Fun & Joy Moment สนุกแบบพลัสๆ โดยนำช้าง สัญลักษณ์ความยิ่งใหญ่ ความสุขคู่เมืองไทย มาสวมบทซานตาคลอส มอบความสุขให้ทุกคนในช่วงเทศกาลนี้ ผสมผสาน

งานดิจิทัลลักษณะ 8-bits เปลี่ยนศูนย์การค้าให้เป็นดินแดนแห่งความสุข สนุกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ได้ทุกวัน ส่งมอบความสุขขนาดใหญ่ แจกรางวัลแบบจัดเต็ม รวมมูลค่าของรางวัลกว่า 6,600,000 บาท อาทิ รถยนต์โตโยต้า พอร์จูนเนอร์, ตัวเครื่องบินสายการบินเวียดเจ็ท พร้อมสามเส้นทางเติมความสุข ญี่ปุ่น ไต้หวัน และเวียดนาม, และพรีของพรีเมียมไซซ์จัมโบ้ เมื่อซื้อตามเงื่อนไขที่กำหนด หรือแลกรับบัตรกำนัลสูงสุด 500 บาท ที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ เมืองจ.นครราชสีมา

สงขลาศึกไม่ปรับงานปีใหม่

ที่ จ.สงขลา บรรยากาศทางการท่องเที่ยวในอำเภอหาดใหญ่ วันนี้เป็นไปอย่างคึกคัก เนื่องจากเป็นช่วงสุดสัปดาห์ที่จะมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางเข้ามาเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในระยะนี้อยู่ในช่วงปิดภาคเรียนของชาวมาเลเซีย ทำให้บรรยากาศคึกคักมากยิ่งขึ้น

นายสิทธิพงษ์ สิทธิภัทรประภา นายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา กล่าวว่า สุดสัปดาห์นี้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ยังคงเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอำเภอสะเดา และอำเภอหาดใหญ่กันอย่างคึกคัก ตัวเมืองหาดใหญ่นั้นเต็มไปด้วยชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ เนื่องจากอยู่ในช่วงปิดภาคเรียนของประเทศมาเลเซียโดยในระยะนี้นั้นห้องพักโรงแรมในอำเภอหาดใหญ่ถูกจองมากกว่าร้อยละ 90

ส่วนในช่วงเทศกาลสงท่ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั้น ขณะนี้ยอดจองห้องพักมีเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดนั้น ห้องพักรวมถูกจองเต็มเกือบทั้งหมดแล้ว ทำให้ผู้ประกอบการยิ้มได้ หลังจากต้องเจอกับวิกฤตการณ์สถานการณ์โควิด-19 มาหลายปี โดยประเมินว่าในเทศกาลสงท่ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั้น จะมีเงินสะพัดไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาทเลยทีเดียว เนื่องจากเราจะมีการจัดกิจกรรมนันทนาการหลังเข้าสู่ปีใหม่ ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว โดยหาดใหญ่มีกำหนดจัดงาน 2 จุด คือ ที่บริเวณถนนเสนาหารสนัน ย่านกลางเมือง กับที่ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่

“จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งปรับเปลี่ยนการจัดงานเทศกาลสงท่ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อะไร โดยกิจกรรมนั้นเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว และได้มีการนำเสนอ เป็นจุดขาย

ในการดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังไม่ได้มีการแจ้งปรับเปลี่ยนงานแต่อย่างใด” นายสิทธิพงษ์กล่าว

ตลาดค้าขายสินค้าชายแดนคึกคัก

ที่ จ.เชียงราย ที่ตลาดสายลมจอยและตลาดดอยเวา อ.แม่สาย จ.เชียงราย ในช่วงก่อนสิ้นปีพบว่าคราคร่ำไปด้วยประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศพากันเดินทางมาเที่ยวและเลือกซื้อสินค้ากันอย่างเนืองแน่น

น.ส.กัลยกร หลงบุญ อายุ 33 ปี แม่ค้าจำหน่ายขนมนำเข้าจากประเทศจีน เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวที่ตลาดชายแดนแม่สายเริ่มคึกคักมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน และเริ่มหนาแน่นมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวมาต่อเนื่องวันละหลายพันคน ทำให้พ่อค้าแม่ค้ามีรายได้วันละ 5,000-6,000 บาท แต่ก็ยังไม่เทียบเท่ากับระบอบของโควิดที่จำหน่ายได้วันละกว่าหมื่นบาท แต่ก็ฟื้นตัวมาได้ประมาณร้อยละ 60-70 แล้ว ยิ่งถ้าหากด่านพรมแดนไทย-เมียนมาเปิดก็อาจจะทำให้การค้ากลับมาคึกคักเหมือนในอดีต

ด้าน น.ส.พยอมมาศ เวียร์รา ประธานหอการค้า อ.แม่สาย กล่าวว่า ตอนนี้ที่ชายแดนแม่สายมีความคึกคักเป็นอย่างมาก ส่งผลทำให้ที่พักทั้งตัวเมืองเชียงราย รวมทั้งอำเภออย่างเชียงแสน แม่สาย และตามดอยเช่นที่ดอยผาหมี ถูกจองเต็มหลายแห่งแล้ว ซึ่งก็ทำให้การค้าตลาดชายแดนคึกคักไปด้วย ซึ่งทำให้เศรษฐกิจของพื้นที่ฟื้นตัว ซึ่งขณะนี้ทางผู้ประกอบการก็หวังว่าทางการเมียนมาจะเปิดด่านพรมแดนโดยเร็ว เพราะหากด่านเปิดคนท้องถิ่นก็ไปมาหาสู่กันได้และการค้าระดับท้องถิ่นก็จะฟื้นตัว

ตลาดหุ้นทั่วโลกขายเบาบาง

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานภาวะตลาดหุ้นทั่วโลกเมื่อวันศุกร์ (23 ธ.ค.) ว่ามีความผันผวน โดยมีปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาในสิ้นสัปดาห์ส่งท้ายก่อนฉลองเทศกาลคริสต์มาส ขณะที่ราคาน้ำมันดิบที่ซื้อขายในตลาดโลกปรับสูงขึ้น ผลจากการที่รัสเซียจะลดกำลังการผลิตน้ำมันลง โดยตลาดหุ้นสหรัฐ

หลังเปิดกระดานซื้อขายขึ้นเป็นสีแดง แต่ดัชนีดีดตัวกลับและปิดตัวสูงขึ้นในระดับปาน

กลางหลังมีการเปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจหลายด้านของสหรัฐออกมา ขณะที่สภาองเกรสสหรัฐยังได้บรรลุข้อตกลงสุดท้ายในจัดทำงบประมาณรายจ่ายมูลค่า 1.7 ล้านล้านดอลลาร์ ที่จะทำให้รัฐบาลสหรัฐดำเนินงานได้ต่อไป ทั้งนี้ ดัชนีหุ้นดาวโจนส์ ปรับขึ้น 0.5% ปิดที่ 33,203.93 ส่วนดัชนีหุ้นเอสแอนด์พี 500 ปรับขึ้น 0.6% ปิดที่ 3,844.82 และดัชนีหุ้นแนสแด็ก เพิ่มขึ้น 0.2% ปิดที่ 10,497.86 ขณะที่ดัชนีหุ้น FTSE 100 ของตลาดหุ้นลอนดอน เพิ่มขึ้น 0.1% ปิดที่ 7,473.01 ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศส ลดลง 0.2% ปิดที่ 13,940.93 ดัชนี Nikkei ของตลาดหุ้นโตเกียว ปิดลดลง 0.1% ที่ 26,235.25 ดัชนีหั่งเส็งของฮ่องกง ปิดลดลงเช่นกันที่ 0.4% ปิดที่ 19,593.06 และดัชนีคอมโพสิตของตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ ลดลง 0.3% ปิดที่ 3,045.87

หวังค่ารูเบิลเซียน้ำมันปรับขึ้น

ในส่วนของราคาน้ำมันปรับขึ้นมากกว่า 2% จากความหวังกังวลด้านอุปทาน หลังจากมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงออกมาเตือนว่า รัสเซียอาจลดกำลังการผลิตน้ำมันของตนเองลง 7% ในปีหน้า โดยรัสเซียกำลังดำเนินการตามทีลันวาจาไว้ว่าจะไม่ขายน้ำมันดิบให้กับประเทศต่างๆ ที่ดำเนินมาตรการควมคุมราคาน้ำมันส่งออกจากรัสเซีย ในการตอบโต้การรุกรานยูเครนของรัสเซีย โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ทะเลเหนือ ปรับขึ้น 3.6% ที่ 83.92 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล และราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส อินเตอร์มีเดียต ปรับเพิ่มขึ้น 2.7% ที่ 79.56 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล

ส่วนราคาทองคำที่ซื้อขายในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้นเช่นกัน ท่ามกลางการอ่อนค่าลงของเงินดอลลาร์สหรัฐในช่วงก่อนหน้าวันหยุดยาว โดยราคาทองคำ Spot gold XAU เพิ่มขึ้น 0.3% เป็น 1,797.42 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์

อันซีน ‘หุ่นปลายักษ์’ อนุรักษ์วิถีประมงลุ่มน้ำสงคราม



นครพนม ที่เดียวในโลก “อันซีนหุ่นปลายักษ์” ศิลปินหุ่นปลา ชาว อ.ศรีสงคราม เร่งสรรค์สร้าง หุ่นปลา สมจริง ร่วมประกวดงานมหกรรมปลาลุ่มน้ำสงคราม สูดยอดหุ่นปลา สวยงาม สมจริงเคลื่อนไหวได้ โชว์ประชาชน นักท่องเที่ยว หนุนกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างจิตสำนึก อนุรักษ์หวงแหน ลุ่มน้ำสงคราม ร่วมมือขยายพันธุ์ปลา หนุนอาชีพ ประมง สร้างงานสร้างรายได้

จนครพนม ในช่วงนี้บรรยากาศการท่องเที่ยว เริ่มกลับมาคึกคัก ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ รวมถึงงานเทศกาลมหกรรมปลาลุ่มน้ำสงคราม ของชาว อ.ศรีสงคราม จนครพนม ถือเป็นอีกงานประเพณีสำคัญของ จนครพนม ที่จัดขึ้นยิ่งใหญ่ทุกปีในช่วงเดือนธันวาคม เน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของชาวลุ่มน้ำสงคราม ที่มีอาชีพหลักในการทำประมง จับปลาลุ่มน้ำสงคราม ขายสร้างรายได้ รวมถึงเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน อนุรักษ์หวงแหนแหล่งน้ำ ลุ่มน้ำสงคราม รวมถึงช่วยกันอนุรักษ์ขยายพันธุ์ปลา เพื่อส่งเสริมอาชีพประมง สร้างงานสร้างรายได้

ขณะเดียวกันมีบรรดาตัวแทนชาวบ้านศิลปิน หุ่นปลา จากพื้นที่ 9 ตำบล 1 ชุมชนเทศบาล ของ อ.ศรีสงคราม ต่างพากันสรรค์สร้าง หุ่นปลายักษ์ ที่ประดิษฐ์จากวัสดุภูมิปัญญาชาวบ้าน ดำมาออกแบบ ประดิษฐ์ตกแต่งเป็นหุ่นปลายักษ์ สายพันธุ์ต่างๆ ขนาดความยาวนับ 10 เมตร สูงประมาณ 4-5 เมตร ที่เป็นปลาลุ่มน้ำสงคราม โดยมีการพัฒนาคิดค้น ออกแบบ มานานกว่า 20 ปี ทำให้มีความสวยงาม ลงตัว ทั้งสีสัน สมจริง ถอดแบบสวดลายสีเส้นออกมา จากปลาตัวจริง จนกระทั่งมีการพัฒนา ต่อยอดให้มีการเคลื่อนไหวได้ทุกส่วน เสมือนปลาที่แหวกว่ายในน้ำ

นายนิพล วงศ์พุทธา อายุ 59 ปี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 โพนก่อ ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม จนครพนม เปิดเผยว่า ทุกปี ชาวบ้าน ศิลปินหุ่นปลา ในพื้นที่ 9 ตำบล 1 เทศบาลตำบล ต่างพากันร่วมแรง ร่วมใจ กันสรรค์สร้าง ประดิษฐ์หุ่นปลายักษ์ เพื่อร่วมขบวนในงานประเพณีสำคัญ มีทั้งแห่หุ่นปลา และการแสดง ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น มากถึง 10 ขบวน เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน อนุรักษ์หวงแหนในแหล่งน้ำธรรมชาติ ทั้งน้ำโขง ลุ่มน้ำสงคราม และอาชีพประมง ให้ชาวประมง เน้นการจับปลาที่เป็นไปตามกฎหมาย เพราะปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ ทันสมัย ทำให้ชาวประมงบางรายเกิด

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/คนเมือง-ภูมิภาค

วันที่: อาทิตย์ 25 ธันวาคม 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16359

หน้า: 7(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 113.06 Ad Value: 135,672

PRValue (x3): 407,016

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงาน: อันซีน'หุ่นปลายักษ์'อนุรักษ์วิถีประมงลุ่มน้ำสงคราม

ความมั่งงาย ฝ่าฟันกฎหมาย กฎระเบียบ
ชุมชน ใช้วิธีการจับปลาที่เสี่ยงต่อการสูญ
พันธุ์ ทำให้ปลาลุ่มน้ำสงคราม ปลาน้ำโขง
หลายชนิดสูญพันธุ์ ทั้งนี้ งานมหกรรม
ลุ่มน้ำสงคราม ได้จัด ต่อเนื่องมา
นานกว่า 20 ปี ทุกปี
ชาวบ้านศิลปินหุ่น
ปลายักษ์ จะร่วม
สรรค์สร้าง
หุ่นปลาไป
ร่วมงาน



ชื่นชม อาทิ
ปลาทั้ง 2
ตัว ที่สร้าง
ขึ้น เป็นปลา
ยักษ์ ขนาดใหญ่
ความยาวนับ 10 เมตร

สูงกว่า 4-5 เมตร เกิดปลาทำจาก
กระดาษแข็ง ก่อนที่จะมีการลงสี ลง
ลวดลาย สีเส้น ให้มีความสวยงาม
สมจริงมากที่สุด อีกตัวเป็นปลาหมอ
ยักษ์ข้างเหยียบ โดยมีการนำวัสดุ
อุปกรณ์ มอเตอร์ที่ไม่ใช้งาน มา
ประดิษฐ์เป็นเครื่องจักรไฟฟ้า ขนาดเล็กขับเคลื่อน
ทุกส่วนของตัวปลา จากภูมิปัญญาชาวบ้านส่วนๆ นำมา
สู่หุ่นปลายักษ์ที่มีความสวยงาม"

เริ่มจากในอดีตเป็นหุ่นปลาธรรมดา ที่ประดิษฐ์ขึ้นตาม
แบบภูมิปัญญาชาวบ้าน จนมีการพัฒนาให้เกิดความ
สวยงามสมจริงทุกอย่าง ถอดแบบจากปลาตัวจริง
"ที่สำคัญปัจจุบันถือเป็นอันซีน สามารถเคลื่อนไหว
ได้ทุกสัดส่วน และดูเหมือนการแหวกว่ายในน้ำ โดย
ทุกตำบลมีการออกแบบปลาสายพันธุ์ต่างๆ ไปร่วม
ประกวด และอวดสายตาประชาชน นักท่องเที่ยวให้ได้

นายนิพลกล่าวทั้งท้ายว่า สำหรับพื้นที่ อ.ศรีสงคราม



ต้องยอมรับเป็นตลาดปลาน้ำโขง และปลาลุ่มน้ำ
สงคราม ที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน เพราะในช่วงฤดู
ฝนปลาน้ำโขงจะขึ้นมาวางไข่ขยายพันธุ์ในพื้นที่ป่าบึง
ป่าทาม ชาวบ้านส่วนใหญ่จะมีอาชีพทำประมง เนื่องจาก
จากฤดูฝนน้ำจะท่วมพื้นที่การเกษตร ต้องทำนาปรัง

หน้าแล้ง รายได้หลักจะมาจากการจับปลาขาย ทำ
ปลาร้า ทำปลาต้ม ปลาตากแห้ง ทำอาชีพประมงขาย
ปลาทุกชนิด



เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ อ.ศรีสงคราม ตลอดริมถนนในเขต
เทศบาลตำบลศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม แนนชนิดไป
ด้วยประชาชน นักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาชื่นชมความ
สวยงาม ตื่นตา กับขบวนแห่หุ่นปลายักษ์ สวยงาม
สมจริง เคลื่อนไหวได้ เสมือนปลาแหวกว่ายในน้ำ ถือเป็นไฮไลต์ในงานมหกรรมเทศกาลปลาลุ่มน้ำสงคราม
ครั้งที่ 21 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีท้องถิ่น อนุรักษ์
วิถีชีวิต เกี่ยวกับชาวลุ่มน้ำสงคราม ที่มีความผูกพันกับ
ลุ่มน้ำสงครามมายาวนาน ซึ่งเป็นลุ่มน้ำสาขาสายหลัก

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/คนเมือง-ภูมิภาค

วันที่: อาทิตย์ 25 ธันวาคม 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16359

หน้า: 7(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 113.06 Ad Value: 135,672

PRValue (x3): 407,016

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงาน: อันซีน'หุ่นปลายักษ์'อนุรักษ์วิถีประมงลุ่มน้ำสงคราม



ของแม่น้ำโขง และยังเป็นพื้นที่ป่าบุ่งป่าทาม แหล่งขยายพันธุ์ปลาน้ำโขง ขนาดใหญ่ที่สุดของอีสาน รวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และส่งเสริมการสร้างรายได้จากอาชีพประมง ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้ชาวบ้านช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพันธุ์ปลาในลุ่มน้ำสงคราม

สำหรับไฮไลต์ในงาน คือการจัดประกวดหุ่นปลายักษ์ ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โชว์ตลอดงาน โดยความร่วมมือของชาวบ้านลุ่มน้ำสงคราม รวม 10 ตำบล ในการประดิษฐ์ตกแต่งปลาขนาดยักษ์ชนิดต่างๆ ที่มีในลุ่มน้ำสงคราม อาทิ ปลาตะเพียนขาว ปลาดองกาย ปลายี่สก ปลาดัง ปลาบึก ปลาอโห ซึ่งทำโครงสร้างด้วยเหล็ก ประดับตกแต่งให้คล้ายปลาสมจริงที่สุด ด้วยกระดาษและพลาสติก ทั้งสีเส้น ลวดลายสมจริงที่สำคัญ ยังมีการติดตั้งระบบไฟฟ้า ให้เคลื่อนไหวได้ พร้อมจัดขบวนแห่โชว์ ควบคู่กับการแสดงวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น สร้างความตื่นตา ให้ประชาชนนักท่องเที่ยว มาเที่ยวชมงานทุกปี นอกจากนี้ ยังมี การจัดซุ้มแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวลุ่มน้ำสงครามแบบในอดีต ให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้ศึกษาเที่ยวชม ส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ส่งท้ายปีอีกด้วย

โดยงานมหกรรมลุ่มน้ำสงครามเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว แสดงออกถึงวิถีชีวิต ของชาวประมงลุ่มน้ำสงคราม รวมถึงสร้างจิตสำนึกให้ชาวประมงร่วมอนุรักษ์พันธุ์ปลา ไม่ให้สูญพันธุ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพประมง สร้างงาน สร้างรายได้ ขอเป็นตัวแทนชาวบ้าน อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

พัฒน์พงษ์ ศรีเพ็ญชัย

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Section: สุดสัปดาห์/-

วันที่: อาทิตย์ 25 ธันวาคม 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15214

หน้า: 13(บน), 19

Col.Inch: 107.19 Ad Value: 171,504

PRValue (x3): 514,512

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: ภูมิบ้าน ภูมิเมือง: 'ชุมชนบางน้ำผึ้งใน' ภูมิวิถีธรรมชาติบางกะเจ้า

'ชุมชนบางน้ำผึ้งใน'
ภูมิวิถีธรรมชาติบางกะเจ้า

19

'ชุมชนบางน้ำผึ้งใน' ภูมิวิถีธรรมชาติบางกะเจ้า



จักรยานเที่ยวเส้นทางมรดก



พิธีเปิดชุมชนต้นแบบบางน้ำผึ้งใน

**ภูมิบ้าน
ภูมิเมือง**
โดย : พลาดิศจัย สิทธิธัญกิจ
paladisai356@gmail.com



วัดบางน้ำผึ้งใน



คณะผู้มีส่วนร่วมของชุมชน

อาทิตย์นี้ได้ตามรอยสยามไปเยี่ยม **ชุมชนบางน้ำผึ้งใน** ชุมชนต้นแบบ ๑ ใน ๑๐ ของกระทรวงวัฒนธรรมในพื้นที่เกาะบางกะเจ้า ที่อยู่ในอำเภอลำลูกเกด จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่ราบลุ่มที่น้ำท่วมถึง ชุมชนแห่งนี้อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนล่างที่ไหลออกสู่อ่าวไทย ห่างจากอำเภอลำลูกเกดปัจจุบัน ประมาณ ๕ กิโลเมตร ด้วยเหตุที่เป็นพื้นที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลเข้าหนุนเนื่อง ดังนั้นช่วงเวลาที่น้ำผ่านขึ้นมาในบริเวณลำคลองต่างๆ ของชุมชน จึงทำให้ชาวบ้านได้เรียนรู้ในการใช้น้ำจากแม่น้ำเข้าทำสวนและทำให้ดินชุ่มน้ำสร้างวงจรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุและสารอาหารของพืชนานาชนิด

ในอดีตนั้นชาวตำบลบางน้ำผึ้งมีอาชีพทำสวนผลไม้ โดยวิธีขุดช่องน้ำทำเป็น "บาง" คือ ร่องน้ำตันที่ขุดเพื่อทำสวน ที่สามารถปิดกั้นเก็บน้ำและป้องกันน้ำกร่อยในยามน้ำทะเลหนุนขึ้นมา ดังนั้นตามริมแม่น้ำ



ผลิตภัณฑ์ชุดอภัยพิชสมุนไพรร



สาธิตการทำขนมจาก



นวดแผนไทย



กลองยาวชาวบ้าน

รหัสข่าว: C-221225005044 (25 ธ.ค. 65/06:38)

หน้า: 1/3

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Section: สุดสัปดาห์/-

วันที่: อาทิตย์ 25 ธันวาคม 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15214

หน้า: 13(บน), 19

Col.Inch: 107.19 Ad Value: 171,504

PRValue (x3): 514,512

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: ภูมิบ้าน ภูมิเมือง: 'ชุมชนบางน้ำผึ้งใน' ภูมิวิถีธรรมชาติบางกะเจ้า



ผังชุมชนในบางกะเจ้า



ขนมกงของไทยโบราณ



เล่นที่ร้านในชุมชน



พื้นที่สีเขียวบางกะเจ้า



พื้นที่สีเขียวบางกะเจ้า

เจ้าพระยาจึงปรากฏชื่อของ “บาง” ต่างๆ อยู่ตามริมแม่น้ำขึ้นไปจนถึงบางปะอิน ของอยุธยา เมื่อพื้นที่นั้นทำสวนทำนา น้ำหวานจากเกสรดอกไม้บานาชนิดในสวน จึงทำให้หมู่ผึ้งได้พากันมาอาศัยทำรังอยู่ตามต้นไม้ และชาวสวนแห่งนี้เป็นกลุ่มชาติพันธุ์มอญ มีประเพณีทำบุญที่นำน้ำผึ้งเหล่านั้นมาตักบาตรทำบุญจนเป็นวัฒนธรรมสืบต่อกันมาด้วย ชุมชนแห่งนี้จึงมีชื่อเรียกกันว่า “บางน้ำผึ้ง” อยู่ในบางกะเจ้า

สำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ที่เรียกว่า “บางกะเจ้า” นั้นด้วยเหตุที่เส้นทางแม่น้ำนั้นน้ำไหลคดเคี้ยวและคอคดกว้างจนทำให้เกิดภูมิลักษณะเป็น “เกาะพะาะหมู” นั้นเมื่อเกิดน้ำไหลเข้ามาทุกด้านและท่วมเป็นเวลานาน ทั้ง ๒ ตำบลของอำเภอพระประแดง พอน้ำลดลงก็ทำให้แผ่นดินนั้นกลายเป็นแอ่งธรรมชาติหรือแอ่งกระทะขนาดใหญ่ของการเพาะปลูกพืชสวนและทำนาปลูกข้าวมาแต่ครั้งอยุธยา ถือว่าเป็นพื้นที่มีโอโซนมากที่สุดและเป็นพื้นที่สีเขียวที่ใหญ่ที่สุดอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครที่ได้รับการอนุรักษ์พื้นที่ไว้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๒๐ ให้อนุรักษ์พื้นที่สีเขียวบริเวณบางกะเจ้า ที่เป็น “ปอดของคนกรุงเทพฯ” ไว้ จากประวัติศาสตร์ชุมชนแห่งนี้น่าจะอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ปี จากหลักฐานของการที่พื้นที่บางกะเจ้าได้มีการออกโฉนดที่ดินทุกแปลงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แม้ว่าก่อนหน้านั้นจะมีการสร้างเมือง

นครเขื่อนขันธ์ หรืออำเภอพระประแดง ปัจจุบันขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๒ แล้วก็ตาม ผู้คนในชุมชนนี้ส่วนใหญ่เป็นคนไทยจากภาคกลางลงมา มอญที่อาศัยมาแต่ต้นรัตนโกสินทร์ และจีนที่เดินทางค้าขายบางส่วน วันนี้ตำบลบางน้ำผึ้งมี ๑๑ หมู่บ้าน ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการขึ้น เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๙ มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๒ ง ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของบางกะเจ้า โดยมีสวนป่าชุมชนหมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๑๑ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจภายในบรรยากาศร่มรื่นที่มีการบริหารจัดการให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่มีความรู้และความเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติที่สามารถชั่งจรรย์ยานเที่ยวได้โดยรอบ การเปิดป้ายสุดยอดชุมชนบางน้ำผึ้งในให้เป็นชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Section: สุดสัปดาห์/-

วันที่: อาทิตย์ 25 ธันวาคม 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15214

หน้า: 13(บน), 19

Col.Inch: 107.19 Ad Value: 171,504

PRValue (x3): 514,512

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: ภูมิบ้าน ภูมิเมือง: 'ชุมชนบางน้ำผึ้งใน' ภูมิวิถีธรรมชาติบางกะเจ้า

ยลวิถี" โดย ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และ
นายชัยพนธ์ จรุงพงษ์ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดสมุทรปราการนั้น
จึงเป็นต้นแบบความสำเร็จโดยชุมชน

ที่ทุกคนนำต้นทุนทางวัฒนธรรมของตนนั้นมาสร้าง
สินค้าชุมชน กิจกรรมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม จนสร้าง
ตลาดชุมชนที่มีสินค้าท้องถิ่นเช่นขนมจากจากต้นและ
ลูกจาก ขนมไทย การนวดแผนไทยที่ใช้ชุดลูกประคบ
ธัญพืชสมุนไพร การเที่ยวทางเรือและจักรยานไปตาม
เส้นทางมรดกให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติสีเขียว
จนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนอีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจ
ใกล้กรุงเทพมหานคร

อุตุฯเตือน24-26ธ.ค.
อ่าวไทยคลื่นลมแรง
แท้เทียว'ยอดภูเลย'
สัมผัสหนาว8องศา
เลยหนาวยอดภู 8-14 องศา
นักท่องเที่ยวแท้สัมผัสหนาว
ทางเดินที่ยอดภู (อ่านต่อหน้า 2)

ต่อจากหน้า 1

อุตุฯเตือน

อุตุเตือนคลื่นแรงอ่าวไทย24-26ธ.ค.

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 2 เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง มีผลกระทบระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้แล้ว ส่งผลให้มีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังค่อนข้างแรง ตั้งแต่จนครศรีธรรมราช ลงมา ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งระมัดระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงและชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 24-26 ธันวาคม ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอย่างใกล้ชิด

ด้านสถานการณ์คลื่นลมในอ่าวไทยที่มีกำลังแรงขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบให้ชายหาดใน 6 อำเภอของ จ.สงขลา ได้รับความเสียหายอย่างหนัก โดยเฉพาะที่หาดแก้วจุดดี อ.สิงหนคร จ.สงขลา ได้รับความเสียหายอย่างหนัก วันนี้อังคังมีร่องรอยของทรายที่ถูกคลื่นซัดเข้ามาถมบนถนนเลียบริมชายหาดตลอดระยะทางมากกว่า 1 กิโลเมตร นอกจาก

นี้ ความแรงของคลื่นยังซัดถล่มจนทำให้แนวกำแพงกันคลื่นที่ถูกสร้างในรูปแบบของจุดชมวิว ซึ่งมีลานพักผ่อน ทางเท้า เส้นทางจักรยาน และศาลาชมวิวได้รับความเสียหายอย่างหนัก เจ้าหน้าที่ต้องทำการสกัดกระเบื้องปูพื้นทางเท้าให้แยกออกจากกัน เพื่อลดความเสียหายเพิ่มเติม ขณะนี้ยังไม่ได้มีการซ่อมแซม เนื่องจากยังคงมีคลื่นแรงซัดเข้าทำลายชายฝั่งต่อเนื่อง

นายสุรเดช นิลอบล นายกสมาคมประมง จ.สงขลา กล่าวว่า สมาคมได้แจ้งเตือนชาวประมงไปแล้วให้หลีกเลี่ยงคลื่นและลมที่แรงในอ่าวไทยตอนล่าง ให้หยุดทำประมงไว้ชั่วคราว และให้หาที่กำบังลม ขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด ส่วนเรือเล็กไม่ควรเสี่ยงออกทำประมงเป็นอันตราย ได้ไม่คุ้มเสีย

นราธิวาสน้ำลด-ทยอยกลับบ้าน

ที่ จ.นราธิวาส ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระดับน้ำในแม่น้ำโก-ลกในพื้นที่ ต.มูโนะ ลำสุดท้ายในบริเวณตลาดมูโนะระดับน้ำลดลงจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติ ประชาชนทยอยจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านและเริ่มทำความสะอาดบ้านกันแล้ว

นายเฉลิมชัย ตรินรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 เปิดทวิตไลน์สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่พร้อมแนวทางการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ระบุว่า มวลน้ำในแม่น้ำโก-ลก สะสมมาตั้งแต่วันที่ 8-10 ธันวาคม ประกอบกับช่วงวันที่ 15-20 ธันวาคม มีฝนตกหนักสะสมอย่างต่อเนื่อง ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโก-ลก เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกทั้งฝั่งประเทศมาเลเซียที่อยู่ตรงข้าม ต.มูโนะ มีการยกถนนสูงขึ้นทำให้มวลน้ำในแม่น้ำโก-ลก ถูกบีบให้มีทางไหลของน้ำแคบลง ทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น และยังทำให้น้ำล้นผนังกันน้ำ ประกอบกับผนังกันน้ำเดิมอยู่ในแผนเตรียมทำใหม่ในเฟส 2 ที่ต่อเนื่องจากเฟส 1 ในปีงบประมาณ 2567 มาแตกออกก่อน ทำให้น้ำจากแม่น้ำโก-ลกทะลักเข้ามาท่วมพื้นที่ ต.มูโนะ เป็นรอบที่ 2 ของปี 2565 ส่วนจุดบริเวณปากคลองระบายน้ำมูโนะ ปัญหาเกิดจากมวลน้ำที่ท่วมสูงจนไหลข้ามคัน และทำให้คันกันน้ำเกิดการชำรุด ซึ่งผลกระทบจากจุดนี้ทำให้มวลน้ำจากแม่น้ำโก-ลกไหลเข้าท่วมพื้นที่ ต.นานาค

ด.โมยิต และ ต.พร่อน หลังพบปัญหาหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทานในพื้นที่ได้ระดมสรรพกำลังทั้งกำลังคน เครื่องจักรในการเข้าไปแก้ไขปัญหา

รถไฟสายใต้เปิดเดินรถวันแรก

ที่ จ.สงขลา ผู้สื่อข่าวรายงานจากสถานีรถไฟหาดใหญ่ว่า รถไฟสายใต้เปิดเดินรถเส้นทางขึ้นล่องกรุงเทพฯ-หาดใหญ่-สุโขทัย-ลก และขบวนรถไฟท้องถิ่นเริ่มกลับมาเปิดเดินรถได้ตามปกติแล้ววันนี้เป็นวันแรก หลังจากต้องหยุดเดินรถที่ออกจากสถานีต้นทางสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่มาตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม เนื่องจากเส้นทางรถไฟทั้งในพื้นที่ จ.สงขลา และ จ.พัทลุงเสียหาย โดยบรรยากาศที่สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ ผู้โดยสารเริ่มทยอยซื้อตั๋วเดินทางตั้งแต่ช่วงเช้าทั้งขบวนรถไฟท้องถิ่นและขบวนรถขาขึ้นกรุงเทพฯ ในส่วนของเส้นทางขึ้นล่องกรุงเทพฯที่เปิดเดินรถในวันนี้ ประกอบด้วย ขบวน 31/32 กรุงเทพฯ-หาดใหญ่-กรุงเทพฯ, ขบวน 37/38 กรุงเทพฯ-สุโขทัย-ลก-กรุงเทพฯ, ขบวน 45/46 กรุงเทพฯ-ปาดังเบซาร์-กรุงเทพฯ (สิ้นสุดปลายทางแค่หาดใหญ่), ขบวน 169/170 กรุงเทพฯ-สุโขทัย-ลก-กรุงเทพฯ, ขบวน 171/172 กรุงเทพฯ-สุโขทัย-ลก-กรุงเทพฯ และขบวน 985 กรุงเทพฯ-สุโขทัย-ลก

ส่วนของเส้นทางรถไฟสายหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ ยังหยุดเดินรถทุกขบวนเนื่องจากการซ่อมแซมรางรถไฟที่ถูกลอบวางระเบิดในพื้นที่ ต.ท่าโพธิ์ อ.สะเตาะ จ.สงขลา ยังไม่แล้วเสร็จ คาดว่าจะสามารถเปิดเดินรถได้ในวันที่ 27 ธันวาคมนี้

เลยยังหนาวยอดภู8-14องศา

ที่ จ.เลย อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า บริเวณยอดภูภูมิตำสุด 8-14 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณยอดภูที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง 10 องศาเซลเซียส อุทยานแห่งชาติภูเรือ 11 องศาเซลเซียส เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง (อ.ภูเรือ) 9 องศาเซลเซียส ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเลย (อ.ภูเรือ) 11 องศาเซลเซียส และอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย (อ.นาแห้ว) 14.5 องศา

(อ่านต่อหน้า 6)

ต่อจากหน้า 2

อุตุฯเตือน

เซลเซียส ทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวของ จ.เลย ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ นักท่องเที่ยว ต่างมาสัมผัสหนาวเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะ การท่องเที่ยวแบบแคมป์ปิ้ง หรือจุดกางเต็นท์ ตามบนยอดภู ทั้งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ ตามอุทยานแห่งชาติต่างๆ นักท่องเที่ยวต่าง ไม่ผิดหวังกับบรรยากาศหนาวเย็นในช่วงเช้า และชมทะเลหมอก โดยที่จุดกางเต็นท์ นาท่อน แคมป์วิว บ้านนาท่อน ต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย เป็นอีกจุดที่นักท่องเที่ยวสายแคมป์ปิ้ง ต่าง เดินทางกันขึ้นไปกางเต็นท์พักผ่อน เพื่อที่จะได้ สัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็น พร้อมชมทิวทัศน์ ทะเลหมอกและดวงอาทิตย์โผล่พ้นแนวเขาด้าน ทิศตะวันออกในยามเช้าตรู่ เป็นบรรยากาศที่ สวยงามและสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว เป็นอย่างมากท่ามกลางอุณหภูมิต่ำสุดบน

ยอดภูเขานี้ 9 องศาเซลเซียส

นทท.แห่ชมปราสาทหินพิมาย

ที่ จ.นครราชสีมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ นี้ พบว่า มีนักท่องเที่ยวและประชาชนทั้งใน พื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงพากันทยอยเดินทาง มาท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และ ประวัติศาสตร์ต่างๆ ภายใน จ.นครราชสีมา กัน อย่างคึกคัก โดยเฉพาะที่อุทยานประวัติศาสตร์ ปราสาทหินพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา มีนักท่องเที่ยวพาครอบครัวเดินทางมาสัมผัส กลิ่นอายของอารยธรรมขอมโบราณ และชื่นชม ร่องรอยศิลปะความงดงาม อลังการของตัว ปราสาทหินพิมาย ที่แสดงถึงความรุ่งเรืองแห่ง ยุคในอดีต และเนื่องเป็นช่วงฤดูหนาว ทำให้ บรรยากาศกำลังเย็นสบาย เหมาะแก่การเดินทาง ท่องเที่ยวรับลมหนาว โดยเฉพาะในช่วงใกล้วัน หยุดยาวที่จะถึงนี้ จะได้รับความสนใจมากมาย จากนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง จำนวนมาก

NEXT GEN

“แรงบันดาลใจ
เกิดขึ้นจากการที่ได้ไป
เห็นปัญหาที่ชาวสวน
ทุเรียนเจอเกี่ยวกับโรค
รากเน่าโคนเน่า ที่

กระทบทั้งรายได้ของชาวสวน อีกทั้งยังมีผลเสีย
ต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมด้วย จึงตั้งใจจะหา
หนทางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร” เป็น “ทีมฯ” ของ
นวัตกรรม “3P ปุ๋ยคอกอัดเม็ดผสมจุลินทรีย์
รักษาโรครากเน่าต้นทุเรียน” ผลงานของ เทียน
นภา รองพนัก และ สุวิจักขณ์ ขาวทอง นักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา
วิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ (มธ.)

เก็บอาหารของเชื้อจุลินทรีย์ โดยเชลลูโลสจะทำมา
จากฟางข้าว ซึ่งเมื่อนำมาใช้ก็จะช่วยลดการเผาต่อซัง
ข้าวของเกษตรกรที่ปลูกข้าวลงไปด้วย ขณะที่ตัวเชื้อ
จุลินทรีย์หลักที่ใช้จะมีอยู่ 3 สายพันธุ์ ซึ่งเชื้อจุลินทรีย์
ดังกล่าวจะมีความสามารถในการจัดการกับโรครากเน่า
โคนเน่าในทุเรียน โดยการตรึงไนโตรเจนในอากาศ
และในดิน ก่อนจะนำมาย่อยสลายเป็นฟอสเฟตกับ
ธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์แก่พืช ส่วนหลักการทำงาน
นั้น เมื่อนำปุ๋ยไปใส่
ต้นไม้แล้วรดน้ำ
เชลลูโลสจะปลด
ปล่อยอาหารออก
มาและตัวจุลินทรีย์
ก็จะเข้าไปกินอาหาร



รักษาโรครากเน่าต้นทุเรียน 'นวัตกรรมปุ๋ย 3P' 'ฝีมือนักศึกษา มธ.' ตอบโจทย์ช่วยเกษตรกร

เทียนนภา หนึ่งใน
ทีมพัฒนา ระบุว่า โรครากเน่า
โคนเน่ามีสาเหตุจากเชื้อรา
Phytophthora palmivora ที่
มักระบาดช่วงฝนตกหนัก โดย
เมื่อทุเรียนเป็นโรคนี้อันจะยืนต้น
ตาย ทำให้กระทบต่อผลผลิต



และรายได้ของเกษตรกร ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวิธีทำให้
โรคนี้นหายขาด มีเพียงแต่การแก้ปัญหาด้วยวิธีการ
บำรุงดินและกำจัดเชื้อให้อยู่ในปริมาณที่ไม่ก่อให้เกิด
โรค โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีพ่นสารเคมี
และชีวภัณฑ์ควบคู่กัน แต่วิธีนี้ไม่ปลอดภัยต่อร่างกาย
และสิ่งแวดล้อม จึงได้พัฒนานวัตกรรมนี้ขึ้นมา

ขณะที่ สุวิจักขณ์ อีกหนึ่งนักศึกษาผู้พัฒนา
ผลงานนี้ กล่าวว่า นวัตกรรมนี้มีส่วนประกอบหลัก
คือตัวปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยคอกและตัวเชลลูโลสที่มีหน้าที่กัก

ก่อนที่จะเพิ่มจำนวนขึ้น จากนั้นจุลินทรีย์
ก็จะทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อต้น
ทุเรียน ซึ่งนวัตกรรมนี้มีข้อดีคือ นอกจาก
ช่วยลดการก่อโรครากเน่าโคนเน่าแล้ว ปุ๋ย
คอกยังช่วยบำรุงดิน ทำให้ดินที่เสื่อมโทรม
จากการใช้สารเคมีดีขึ้น ซึ่งในอนาคตจะมีการ
ขยายผลต่อไปเพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูก
ทุเรียนเข้าถึงได้สะดวกยิ่งขึ้น ...และนี่ก็เป็นอีกหนึ่ง
ผลงานเด่นของ “ทีมนักศึกษา มธ.” ที่นอกจาก “ตอบ
โจทย์-ใช้ประโยชน์ได้จริง” แล้ว ยังช่วยเรื่องการ
“ดูแลรักษาสังแวดล้อม” ด้วย ทำให้นวัตกรรมนี้ได้
รับรางวัลดีเด่นด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรจาก วช. และก็เป็นอีกหนึ่ง...

“นวัตกรรมเกษตร Next Gen” ที่น่าสนใจ

ศิริโรจน์ ศิริแพทย์
siriroots@dailynews.co.th

ร้องสื่อหน.กองทุนฟื้นฟูพิษณุโลกละเว้น

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม เวลา 12.30 น. ที่บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) กลุ่มเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กว่า 10 คน เดินทางมาร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวมติชน โดยระบุว่า ได้รับความเดือดร้อนและไม่เป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของ นางเอี่ยมดาวทิพย์นาวา หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขา จ.พิษณุโลก โดยกลุ่มเกษตรกรกล่าวว่า นางเอี่ยมดาว มีพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ที่ละเมิดข้อบังคับและระเบียบของกลุ่มองค์กรเกษตรกร วางตัวไม่เหมาะสม ไม่รักษามลประโยชน์ของเกษตรกร ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจโดยมิชอบ จึงขอให้มีคำสั่งให้นางเอี่ยมดาว ออกจากพื้นที่ในระหว่างรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง และขอให้มีการพิจารณายกเลิกคำสั่งย้าย นายหัตตพงศ์ แยมปั้น พนักงานอาวุโสของสำนักงานกลุ่มเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขา จ.พิษณุโลกที่ถูกย้ายไปยังสาขาจังหวัดชัยภูมิ โดยกลุ่มเกษตรกรกล่าวว่า นายหัตตพงศ์ เป็นเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่พบปะประชาชน พร้อมรักษาผลประโยชน์ให้กับเกษตรกร เข้าใจและพร้อมแก้ไขปัญหให้กับเกษตรกร ทั้งนี้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มกราคม 2566

นางหัตตดาว นกสี หนึ่งในเกษตรกรจาก อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก กล่าวว่า ที่ผ่านมา

มีการสอบผู้ถูกร้อง แต่ฝ่ายพวกตนยังไม่มีการเรียกสอบ แล้วสรุปว่ายังไม่เสร็จ วันที่ 29 พฤศจิกายน พวกตนก็ไปยื่นเรื่องที่ศาลากลางผู้ว่า เมื่อเย็นเสร็จ มีการแจ้งว่าจะมีหนังสือส่งมากมาให้ส่วนกลาง และวันที่ 30 พฤศจิกายน มีประชุมคณะอนุกรรมการ อย่างไรก็ตาม ได้ขอให้ย้ายนางเอี่ยมดาวไปอยู่ที่ส่วนกลางก่อน แล้วเขาก็บอกว่าเขาจะรับพิจารณา แต่วันที่ 23 ธันวาคม ก็ได้คำตอบจากหนังสือที่ได้รับ และบอกว่า เขาไม่มีอำนาจในการเซ็นสั่งย้าย

นายณพพล เหลืองทองนารา ส.ส.พิษณุโลก พรรคเพื่อไทย รองประธานคณะกรรมการกิจการสวัสดิการสังคม กล่าวเสริมว่า เขาบอกว่าเขาไม่สามารถให้หัวหน้าสาขาออกมาข้างนอกได้ ระหว่างการสอบ ซึ่งไม่ถูก ส่วนเรื่องสั่งย้ายเป็นการเซ็นสั่งย้ายชั่วคราว ไม่ใช่ย้ายหลังจากสืบสวนแล้ว ซึ่งจริงอยู่ในระเบียบของกองทุนมีเขียนว่าตำแหน่งตั้งแต่หัวหน้าสาขาขึ้นไปต้องให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารด้วย แต่ในส่วนของการให้เขาย้ายมาเป็นการชั่วคราวเพื่อให้มีความโปร่งใสในการตรวจสอบตรงนี้น่าจะเป็นอำนาจของเขา

“รู้สึกว่าเขาไม่รับฟังเกษตรกรเลย และหาว่าเราไปข่มขู่อะไร ประเด็นที่ว่าให้ย้ายภายใน 24 ชม. ถ้าทำตามนั้นจริงเรื่องราวคงบานปลายไปแล้ว พี่น้องเกษตรกรก็ไม่ได้คำนึงถึงตรงนั้น ซึ่งผลสรุปเป็นอย่างไรเราก็ยอมรับ แต่ตอนนี้เพื่อให้ทุกอย่างโปร่งใส จึงอยากให้ย้ายมา แต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ฟัง” นายณพพลกล่าว

หนูๆเกี่ยวข้าวเรียนรู้วิถีชาวนา

ที่บ้านทุ่งศิลป์ครูแดง 124 บ้านทุ่ง ค.น้ำโสม อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย นายนวน โทบุตร นายอำเภอท่าบ่อ เป็นประธานเปิดค่ายศิลปะการเก็บเกี่ยวข้าว วิถีชีวิตชาวนา โดยนายเฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์ หรือ



เกี่ยวข้าว เด็กๆ ทลองกรอกข้าว เหนียวลงใน กระบอกลำไ้ไ้ไ้ไปเผาไฟทำเป็นข้าวหลาม เรียนรู้วิถีเกี่ยวข้าว ฝาดข้าว จับปลาด้วยการทอดแห ขกขหรือ

ครูแดง บ้านศิลป์ไทย จัดกิจกรรมนี้ขึ้นทุกปีเพื่อให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้วิถีชีวิตชนบท วิถีชีวิตชาวนา นับตั้งแต่การดำนา

ขกสะลั้ง ก่อนนำสิ่งที่เรียนรู้มาถ่ายทอดผ่านงานศิลปะวาดภาพระบายสี